



## จดหมายข่าว

ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2  
ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2566

### โครงการ/กิจกรรมเดือนมกราคม

-เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 นำโดยนายวินัย ประชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด ณ จุดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด และจุดสะพานห้วยอารีย์ บ้านน้อยห้วยอารีย์ หมู่ 9



-เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นำโดยนายวินัย ประชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



-เมื่อวันที่ 16-23 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ โดยนายวินัย ประชุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการออกไปจัดซื้อขยะ ณ หมู่ที่ 1-13 ในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



-เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ดำเนินการลอกวางระบายน้ำ ณ บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6



### โครงการ/กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์

-ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคในพื้นที่บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6, บ้านน้อยห้วย อารีย์ หมู่ที่ 9 และบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 12



-เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ดำเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การผลิตไม้ ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมและบุคลากรใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ณ กลุ่มผู้ผลิตเบญจมาศและแปลงใหญ่ไม้บ้านตาตติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี



-ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยนายวินัย ประทุม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้าน กองช่าง ให้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสมสะอาด



-เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตบลสมสะอาด พร้อมหารือเรื่องโรงสูดมลพิษและโรงงานยาง ในพื้นที่ตำบลสมสะอาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด



### โครงการ/กิจกรรมเดือนมีนาคม

-ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 นายวินัย ประทุม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคในพื้นที่บ้านม่วง หมู่ที่ 3, บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6, บ้านม่วง หมู่ที่ 10 และบ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 13



-เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และศึกษาดูงาน หลักสูตร โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด Organization Development (OD) ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดยนายวินัย ประทุม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมแลงโซ ริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี



องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เลขที่ 276 บ้านโนนสนาม หมู่ที่ 6 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โทร./โทรสาร 045-251820 [www.somsaad.go.th](http://www.somsaad.go.th)